

MỘT SỐ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU, BIÊN SOẠN LỊCH SỬ ĐẢNG Ở QUẢNG NAM (2002 - 2008)

LÊ NĂNG ĐỒNG*

Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chính trị - tư tưởng của cấp ủy Đảng, không chỉ đơn thuần là ghi lại những sự kiện lịch sử, mà quan trọng hơn qua thực tiễn rút ra bài học, kinh nghiệm phục vụ yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, đơn vị địa phương trong thời kỳ mới.

Những năm qua, công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã được cấp ủy Đảng, các ngành, đoàn thể quan tâm chỉ đạo và có bước chuyển biến đáng kể, đặc biệt là sau khi Ban Bí thư ra Chỉ thị 15 CT/TW, ngày 28-2-2002 về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng và Thông tri số 16-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác này. Bước chuyển biến rõ nét nhất là số lượng các công trình được nghiên cứu, biên soạn và xuất bản ở các cấp tăng về số lượng, chất lượng và bảo đảm yêu cầu về phương pháp biên soạn, tính đảng, tính khoa học.

Trong những năm 2002 - 2008, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức biên soạn và xuất bản nhiều công trình khoa học có ý nghĩa như: *Những ngày giữ lửa; Bác Hồ với Đất Quảng; Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Quảng Nam - Đà Nẵng; Quảng Nam Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh; Phong trào đấu tranh cách mạng ở nhà lao Hội An giai đoạn (1908 - 1945) và giai đoạn (1947-1975); Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (1975-2005)*; phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng chỉnh lý và xuất bản tập:

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (1930-1975), nhân kỷ niệm 96 năm ngày sinh đồng chí Võ Chí Công đã phát hành tập sách *"Võ Chí Công, người con ưu tú của quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng"*.

Hoàn thành biên soạn tập: *Quảng Nam - Những tấm gương công sản, tập I và tập II*, đang tiến hành biên soạn *Lịch sử ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (1930 - 2005)*; *Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ (1930 đến nay)* và nhiều công trình lịch sử các ngành.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng biên soạn và xuất bản các tập: *Chúng tôi làm Tuyên giáo; 40 năm chiến thắng lịch sử Núi Thành (1965-2005)*; *Quảng Nam - 10 năm một chặng đường (1997 - 2007)*...

Việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử cách mạng ngành, hội, đoàn thể được quan tâm đẩy mạnh cũng đem lại kết quả đáng khích lệ. Làm tốt công tác này có BCH Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở y tế, Hội người tù yêu nước.... đã xuất bản được lịch sử ngành mình. Một số ngành, hội, đoàn thể nhân kỷ niệm ngày truyền thống đã biên soạn, xuất bản sách truyền thống của đơn vị như Báo Quảng Nam, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Cựu Chiến binh ...

Ở các huyện, thành phố, số lượng công trình được biên soạn và xuất bản tăng hơn trước. Đến nay đã có 12/18 huyện, thành phố cơ bản hoàn thành và xuất bản Lịch sử Đảng bộ thời kỳ trước 1975, 8 đơn vị biên soạn và xuất bản thời kỳ sau 1975. Các huyện Điện Bàn, Đại Lộc, Quế Sơn, Thăng Bình, Nam Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn đã xuất bản tập Lịch sử Đảng bộ

* Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam

các thời kỳ 1930-1975, 1945 - 1975, 1975-2003; thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành và huyện Phú Ninh phối hợp biên soạn và xuất bản Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1930 - 1954 và hoàn thành bản thảo giai đoạn 1954 - 2005; huyện Duy Xuyên hoàn thành bản thảo lần cuối Lịch sử Đảng bộ giai đoạn 1954- 1975, huyện Phước Sơn và huyện Tiên Phước hoàn thành bản thảo giai đoạn 1975 - 2005; các huyện Đông Giang, Tây Giang đã tiến hành biên soạn và hội thảo bản thảo giai đoạn 1945- 2005. Huyện Hiệp Đức đang chỉnh lý, biên soạn Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1930-2005. Thị xã Hội An, Huyện Điện Bàn, huyện Nam Giang triển khai biên soạn Lịch sử Đảng bộ giai đoạn 1975-2005.

Bên cạnh đó, các địa phương biên soạn, xuất bản nhiều công trình chuyên đề có ý nghĩa sâu sắc về chính trị, có tác dụng to lớn trong công tác giáo dục truyền thống đấu tranh, yêu nước và cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Một điều đáng ghi nhận là công tác nghiên cứu, biên soạn xuất bản lịch sử cách mạng cấp xã được chú ý hơn. Đã có 90/234 xã, phường, thị trấn triển khai nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử cách mạng (1930 đến nay), trong đó có gần 40 đơn vị đã xuất bản sách. Chủ yếu tập trung ở các huyện: Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Điện Bàn,... Có 5 huyện xuất bản Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân (1945 - 1975) gồm: Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Nam Giang và Quế Sơn. Các đơn vị còn lại đang triển khai biên soạn. Huyện Đại Lộc, Quế Sơn xuất bản tập: Lịch sử phong trào Phụ nữ và Phong trào nông dân huyện giai đoạn 1930 - 1975.

Việc thẩm định nội dung khoa học các công trình lịch sử trước khi xuất bản đã được quan tâm đúng mức, nhờ đó chất lượng công trình đã được nâng lên, đảm bảo tính đảng, tính khoa học.

Công tác sưu tầm, lưu trữ tư liệu cũng được chú ý đúng mức. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực sưu tầm, lưu trữ tốt các nguồn tư liệu được khai thác ở các địa phương bạn cũng như cơ quan lưu trữ Trung ương.

Công tác giáo dục truyền thống đã được hầu hết các ngành, đoàn thể, các địa phương quan tâm thực hiện. Đảng chú ý huyện Thăng Bình, Hội An, Quế Sơn, Đại Lộc bước đầu xây dựng và đưa nội dung lịch sử cách mạng địa phương vào giảng dạy trong trường phổ thông. Việc trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng, xây dựng bia di tích, tượng đài chiến thắng cũng được đầu tư, có tác dụng giáo dục truyền thống một cách trực quan sinh động như ở Hội An, Phú Ninh. Nhằm phát huy tác dụng của sách lịch sử Đảng bộ trong công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, nhiều cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh, lịch sử địa phương đã được tổ chức rộng rãi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đáng chú ý là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức và phát động cuộc thi tìm hiểu: *"Đảng bộ tỉnh Quảng Nam - 78 năm xây dựng và trưởng thành"* nhằm tăng cường công tác giáo dục truyền thống, đồng thời qua cuộc thi trưng cầu ý kiến của các tầng lớp nhân dân về xây dựng Đảng bộ tỉnh ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Qua hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị 15, công tác lịch sử Đảng ở Quảng Nam đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ. Có được kết quả đó là sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; sự hướng dẫn chuyên môn của Viện Lịch sử Đảng; sự tham mưu tích cực của Ban Tuyên giáo các cấp; sự phối hợp chuyên môn trên tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan liên quan; sự nhiệt tình, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng ở địa phương, ngành, đoàn thể.

Chính vì vậy, công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản các công trình lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng ở tỉnh Quảng Nam đã có bước chuyển biến thực sự. Nhiều địa phương có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho xã.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu nổi bật nêu trên, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử cách mạng địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

(Xem tiếp trang 80)

- Tỷ lệ hộ đói nghèo giảm xuống ở mức dưới 5%.
 - Toàn địa bàn đạt 85% số trường đạt chuẩn quốc gia, 100% xã, phường đạt chuẩn về y tế, trên 95% khối xóm đạt đơn vị văn hóa.

- Chất lượng đội ngũ cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp có nhiều tiến bộ, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học, trên đại học và có trình độ trung cấp, cao cấp lý luận chính trị.

Để thực hiện có hiệu quả những mục tiêu cơ bản trên, Đảng bộ và nhân dân thị xã Thái Hòa đã và đang từng bước xây dựng, hình thành phương án tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, theo hướng phát triển đô thị và phát triển vùng nông thôn thị xã, định hướng phân vùng không gian phát triển kinh tế của thị xã, được xác lập 3 vùng lợi thế của riêng mình.

Mặt khác, Đảng bộ và nhân dân Thị xã cũng đã lựa chọn cho mình các mũi và khâu đột phá theo ngành lĩnh vực. Hình thành các cực tăng trưởng các vùng trọng điểm, khu vực kinh tế trung tâm Thị xã, khu công nghiệp Đông Hiếu, Nghĩa Mỹ; khu đô thị An Thái, Tây Hiếu; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ ở các đô thị và nông thôn, trong đó ưu tiên công trình trọng điểm, công trình có tính bức xúc, công trình có khả năng là động lực phát triển kinh tế của các ngành nghề khác - quan tâm hình thành các sản phẩm có thương hiệu của Thị xã Thái Hòa, các mô hình kinh tế phát triển, các ngành dịch vụ trọng yếu - tạo thế và lực từng bước thay đổi căn bản bộ mặt của Thị xã Thái Hòa trước mắt và lâu dài. Chú trọng và thường xuyên quan tâm cải thiện môi trường thu hút đầu tư tạo thuận lợi và sức hấp dẫn của các nhà đầu tư đến khảo sát nghiên cứu tìm cơ hội đầu tư vào Thị xã, Thị xã sẽ thực hiện có hiệu quả tốt nhất trong cải cách hành chính, mở rộng và cụ thể hóa cơ chế chính sách của địa phương nhằm ưu tiên hợp lý nhất cho các nhà đầu tư.

Với tinh thần đoàn kết, năng động, đổi mới và sáng tạo, chủ động hội nhập nền kinh tế đất nước và quốc tế, tập thể lãnh đạo và cán bộ thị xã đoàn kết nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo môi trường thông thoáng hấp dẫn mọi nhà đầu tư với thị xã Thái Hòa.

MỘT SỐ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU...

(Tiếp theo trang 78)

vẫn còn một số tồn tại. Đó là: Đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng ngành, đoàn thể tuy được bổ sung, bồi dưỡng nghiệp vụ nhưng còn ít về số lượng, yếu về chuyên môn, nghiệp vụ. Một số huyện chưa bố trí cán bộ chuyên trách lịch sử Đảng. Một số cấp ủy mà trực tiếp là Thường vụ cấp ủy, lãnh đạo một số ngành, đoàn thể chưa quan tâm đúng mức việc chỉ đạo và đầu tư cho công tác này. Số lượng ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện, xã phường, thị trấn nghiên cứu, biên soạn lịch sử cách mạng, lịch sử Đảng bộ còn thấp. Các điều kiện phục vụ cho công tác nghiên cứu, biên soạn còn nhiều khó khăn, nhất là các thiết bị hỗ trợ các khâu sưu tầm, xử lý và lưu trữ tư liệu. Việc sưu tầm tư liệu không được tiến hành thường xuyên, trong khi nhân chứng lần lượt qua đời. Chế độ đãi ngộ cho đội ngũ làm công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản còn chưa tương xứng. Một số công trình đã xuất bản chưa đáp ứng yêu cầu về tính đảng, tính khoa học, chưa phát huy được tác dụng trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước.

Từ thực tế trên, nhiệm vụ đặt ra cho công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử ngành ở Quảng Nam từ nay cho đến những năm tiếp theo đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban tuyên giáo các cấp phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó trước hết phải tăng cường sự chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện, bố trí cán bộ chuyên trách công tác lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng; cần đa dạng hóa các nguồn đầu tư, trong đó ngân sách nhà nước các cấp đóng vai trò chủ yếu. Coi trọng công tác tổng kết, rút kinh nghiệm, đi đôi với việc bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng. Làm tốt công tác thẩm định trước khi xuất bản; phát huy giá trị các công trình đã xuất bản. Có cơ chế khen thưởng, động viên kịp thời cho tập thể và cá nhân làm tốt công tác này.